



ที่ สร. 041/2015

จดหมายอภิบาลโอกาส “สมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ปี 2015”

พี่น้องสงฆ์ นักบวช และฆราวาสคริสตชนที่รักทุกคน

“เราขอประกาศข่าวดีให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าพระสัญญาที่ประทานแก่บรรดาบรรพบุรุษนั้นพระเจ้าทรงกระทำให้เป็นจริงสำหรับเราทั้งหลายผู้เป็นลูกหลานโดยทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย” (กจ.13:32-33)

เราต้องชื่นชมยินดีที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตาย ส่งผลให้เราทุกคนจะได้กลับคืนชีพมาหลังความตาย ทั้งนี้ด้วยบารมีของพระองค์ พี่น้อง ชีวิตสุดท้ายของเราคือความตาย แต่สำหรับเราคริสตชน ความตายไม่ได้จบทุกอย่าง แต่เป็นการเดินทางในรหัสธรรมปีศาจ เญอชวนเราทุกคนรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในรหัสธรรมปีศาจดังต่อไปนี้

- พระคริสตเจ้าทรงรับแบกไม้กางเขนและทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน : “เพราะความรักของพระคริสตเจ้าผลักดันเรา เราแน่ใจว่าถ้าคนหนึ่งตายเพื่อทุกคนก็เหมือนกับว่าทุกคนได้ตายด้วย” (2 คร 5:14) การเสียสละตนเอง ยอมละทิ้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของตน ควบคุมใจตนเองให้รู้จักลด ละ เลิก บาปและหลีกเลี่ยงโอกาสบาป เรามักสนใจ เอาใจใส่ สลวนและเสียสละเพื่อได้มาซึ่งความสุขตามประสานุญษ์ รักวัตถุสิ่งของมากกว่ารักจิตใจหรือวิญญาณของตนเอง ถ้าใครยึดติดอยู่กับวัตถุนิยม บริโภคนิยม เขาก็จะตายไปพร้อมกับวัตถุ แต่ใครเสียสละวัตถุสิ่งของ สนใจจิตใจเป็นสำคัญ ผู้นั้นจะได้รับชีวิตนิรันดรเฉกเช่นพระเยซูคริสตเจ้า
- พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย : “เราขอประกาศข่าวดีให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าพระสัญญาที่ประทานแก่บรรดาบรรพบุรุษนั้น พระเจ้าทรงกระทำให้เป็นจริงสำหรับเราทั้งหลายผู้เป็นลูกหลาน โดยทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย” (กจ.13:32-33) หลังจากพระองค์สละร่างกาย ยอมตายด้วยความรักต่อพระเป็นเจ้า และเพื่อนพี่น้อง พระองค์ทรงชนะตนเอง ชนะวัตถุนิยม บริโภคนิยม พระองค์จึงได้รับผลแห่งชัยชนะคือการกลับคืนพระชนมชีพ
- พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระเป็นเจ้า พระบิดาทรงสรรพานุภาพ : “เมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ให้ประทับ ณ เบื้องขวา” (มก 16:19) นี่คือนิเวศจริงที่เราใฝ่ฝัน ตั้งใจไปให้ถึงจงได้ นี่คือนิเวศที่



พ่อบรรณาย้ำตามจดหมายอภิบาลโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์และปีนักบวช ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015 ว่า “พ่อปรารถนาให้ทุกคน ทุกฐานันดร ได้ฟื้นฟูความเชื่อของตนให้เข้มแข็งและลึกซึ้งมากขึ้น แต่ทุกคนดำเนินชีวิตอุทิศตนเพื่อผู้อื่น รักเมตตาต่อผู้ยากไร้ ใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่หลงไปกับจิตตารมณ์ฝ่ายโลก แต่จงประกาศข่าวดีใหม่ด้วยประจักษ์พยานชีวิต คนที่พบเห็นเราจะรู้ว่าเราคือ “ศิษย์พระคริสต์” คนที่สัมผัสกับเราจะได้สัมผัสความรักของพระเจ้า”

สำหรับครอบครัวคริสตชน พ่อบรรณาย้ำโอกาสนี้กล่าวมาจากใจพ่อว่า “จงดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ก่อนที่จะไม่ได้ดูแลท่าน อย่าร้องไห้คร่ำครวญเสียใจที่ไม่ได้ดูแลท่าน เมื่อท่านเสียชีวิตแล้ว แต่จงทำหน้าที่ลูกหลานให้ดีที่สุด สมกับเป็นคริสตชนที่มีความรักเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิต พ่อแม่ จงให้ทั้งชีวิตร่างกายและชีวิตวิญญาณ อย่าละเลยการสอน อบรม ถ่ายทอดชีวิตความเชื่อให้กับลูกหลาน ในฐานะที่เราเป็นคริสตชนไทย ในโอกาสวันครอบครัว แต่ละวัดหรือหน่วยงาน ควรจัดกิจกรรมที่ แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุพการีและผู้อาวุโสในวัดหรือชุมชนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา

สุดท้าย พ่อบรรณาย้ำจากองค์พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ได้โปรดให้คุณพ่อ ซิสเตอร์ และพี่น้องคริสตชนทุกคน จงได้รับพระพร ให้ทุกคนอยู่ในศีลในพรของพระเป็นเจ้าและขอให้ พระแม่แม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน โปรดคุ้มครองและรักษาท่านและทุกคนในครอบครัวเทอญ

โอกาสสมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ

สำนักพระสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี

5 เมษายน 2015



ท.ส.บ. ๕ เม.ย. ๒๐๑๕

(พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ)

ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

(คุณพ่ออันตน สุรชาติ แก้วเสนีย์)

แทนแซลเซลเลอร์